

รายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาบุคลากร (IDP) รอบที่ ๒/๒๕๖๓

โดยวิธีการพัฒนาตนเอง ด้วยวิธีการศึกษาทเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

HRD : e-Learning ของสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานปลัดตั้งจังหวัดนครนายก

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หัวข้อที่ต้องการพัฒนา
๑	นายบุญกัน เขตแวงควง	นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ	หลักสูตร (M๐๗ : กระบวนการวิเคราะห์ปัญหา และการแก้ปัญหา)
๒	นายทรงธรรม สุขประสงค์	นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ	หลักสูตร (M๐๗ : กระบวนการวิเคราะห์ปัญหา และการแก้ปัญหา)
๓	นายประมินทร์ อ่อนคำ	สัตวแพทย์อาวุโส	หลักสูตร (M๓๑ : การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ)
๔	นางวรรณมา กิจสวน	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	หลักสูตร (M๓๑ : การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ)
๕	นายณัฐพงศ์ ศุภลักษณ์	ปลัดตั้งอำเภอเมืองนครนายก	หลักสูตร (M๐๗ : กระบวนการวิเคราะห์ปัญหา และการแก้ปัญหา)
๖	นายนกุล อ้อยทิพย์	ปลัดตั้งอำเภอองครักษ์	หลักสูตร (M๐๗ : กระบวนการวิเคราะห์ปัญหา และการแก้ปัญหา)
๗	นางจิราณูช จันทร์ปิยวงศ์	ปลัดตั้งอำเภอปากพลี	หลักสูตร (M๐๗ : กระบวนการวิเคราะห์ปัญหา และการแก้ปัญหา)
๘	นายชัยวัฒน์ รักอิสสระ	สัตวแพทย์ชำนาญงาน รักษาราชการ แทนปลัดตั้งอำเภอบ้านนา	หลักสูตร (M๐๗ : กระบวนการวิเคราะห์ปัญหา และการแก้ปัญหา)
๙	นายฉัตรชัย วงศ์สา	เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน	หลักสูตร (M๓๑ : การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ)
๑๐	นางสาวสุกัญญา กุลประดิษฐ์	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	หลักสูตร (M๓๑ : การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ)
๑๑	นางสาววรลักษณ์ ใจเก่งดี	เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน	หลักสูตร (M๓๑ : การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ)
๑๒	นางวัลย์ธดา แยมอรุณพัฒนา	เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์	หลักสูตร (E๑๑ : การบริการที่เป็นเลิศ)
๑๓	นายสุริยา จันนา	นักวิชาการสัตวบาล	หลักสูตร (E๑๑ : การบริการที่เป็นเลิศ)
๑๔	นางสาววาสนา เปี้ยคำ	นักวิชาการสัตวบาล	หลักสูตร (E๑๑ : การบริการที่เป็นเลิศ)
๑๕	นายสมเกียรติ อยู่ปาน	เจ้าพนักงานสัตวบาล	หลักสูตร (E๑๑ : การบริการที่เป็นเลิศ)
๑๖	นางสาวนิชาภา สำเนียงหวาน	เจ้าพนักงานสัตวบาล	หลักสูตร (E๑๑ : การบริการที่เป็นเลิศ)
๑๗	นางสาวลัดดาวรรณ พรราวศรี	เจ้าพนักงานสัตวบาล	หลักสูตร (E๑๑ : การบริการที่เป็นเลิศ)
๑๘	นายเกษตรชัย เรืองเดช	เจ้าพนักงานสัตวบาล	หลักสูตร (E๑๑ : การบริการที่เป็นเลิศ)
๑๙	นางจิราวรรณ เหล่าชัย	พนักงานผู้ช่วยปลัดตั้ง	หลักสูตร (E๑๑ : การบริการที่เป็นเลิศ)
๒๐	นางจूरรัตน์ อินทฤาชัย	เจ้าพนักงานสัตวบาล	หลักสูตร (E๑๑ : การบริการที่เป็นเลิศ)
๒๑	นางสาววันดี จันทร์ชุกลิน	เจ้าพนักงานสัตวบาล	หลักสูตร (E๑๑ : การบริการที่เป็นเลิศ)
๒๒	นายพงษ์ศักดิ์ จันทร์ประธาตุ	เจ้าพนักงานสัตวบาล	หลักสูตร (E๑๑ : การบริการที่เป็นเลิศ)
๒๓	นางสุภาพร พิมพิสนท์	เจ้าพนักงานสัตวบาล	หลักสูตร (E๑๑ : การบริการที่เป็นเลิศ)
๒๔	นายบุญสืบ วงษ์วิเชียร	เจ้าพนักงานสัตวบาล	หลักสูตร (E๑๑ : การบริการที่เป็นเลิศ)
๒๕	นายวัชร เวชชุนินทร	เจ้าพนักงานสัตวบาล	หลักสูตร (E๑๑ : การบริการที่เป็นเลิศ)
๒๖	นายสมชาย จันทน์เทศ	เจ้าพนักงานสัตวบาล	หลักสูตร (E๑๑ : การบริการที่เป็นเลิศ)